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มตชิน สวท. 

กรมประชาสมัพันธ ์

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

รมว.สธ.ตรวจเย่ียมรพ.ตรัง 

    -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ 

รมช.สธ. ลงพ้ืนที่ ตรวจเย่ียมให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.ตรัง กล่าวว่า สธ.มนีโยบายให้สถานบริการน า

เทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมคุณภาพระบบบริการประชาชน โดย รพ.ตรัง ได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

บริหารจัดการและงานบริการแผนกผู้ ป่วยนอกเตม็รูปแบบ ประชาชนสามารถนัดคิวตรวจรักษา

ล่วงหน้าผ่านเวบ็ไซต ์หรือไลน์ แอปพลิเคชัน MOPH Connect พัฒนาฉลากยาพูดได้ด้วยการสแกน

คิวอาร์โค๊ดที่ซองยา รวมทั้งบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ส าหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาเดิมโดยไม่ต้องพบ

แพทย์ สามารถลดขั้นตอนบริกาลงได้ ช่วยลดภาระการเดินทาง และลดความแออัดในรพ. 

นอกจากนี้  ยังได้เย่ียมชมการด าเนินงาน รพ.สต.นาโยงใต้ 

- 

 กญัชาทางการแพทย ์  

มตชิน แนวหน้า 

ผู้จัดการ 

Newlive 

แนวหน้า 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

เวบ็ไซตก์ระปุก 

ผู้จัดการออนไลน ์

กรมประชาสมัพันธ์

,ช่อง 7,TNN 

ThaiPBS 

  -เสนอข่าว นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ.กล่าวถงึกรณมีกีารมองว่านายทุน

ต่างชาติก าลังเข้ามาแทรกแซงตลาดกัญชาในประเทศไทย ว่า ยังไม่ใช่เร่ืองที่ต้องวิตก ภาครัฐแค่

หารือเรื่ององคค์วามรู้ในการปลูกและแปรรปูกญัชา ไม่ถงึขั้นจะซื้อจะขายกบัใคร ขณะนี้ เน้นเรื่องการ

รักษาผู้ ป่วยก่อน แผนการคือ ผลิตสารสกดักญัชาให้ได้ 1 ล้านขวด ขวดละ 5 ซีซีส่งมอบให้รพ.ใน

เครือสธ.น าไปใช้ และเกบ็ข้อมูลการรักษา ระหว่างที่รอผลิตภัณฑไ์ด้สั่งให้แก้กฎหมายรองรับภารกจิ

นี้  โดยภายใน 2-3 อาทิตย์ รพ.ในเครือสธ. ต้องสั่งใช้ยาที่มีส่วนผสมของกญัชาได้ เมื่อผลรักษา

ออกมาด ีนโยบายกญัชาจะก้าวสู่ขั้นตอนต่อไป ส่วนแนวทางควบคุมการใช้กญัชาจากนโยบายให้ปลูก

บ้านละ 6 ต้นนั้น อสม.จะเป็นกลุ่มแรกที่มสีทิธิ์ปลูก ผ่านการลงทะเบยีน โดยรัฐเป็นคนควบคุม เน้น

ให้เป็นพืชสมุนไพรประจ าบ้าน ห้ามซื้อขาย และห้ามน ามาใช้นอกบ้าน ถ้าจัดการ อสม.ได้จะน าไปสู่

การเปิดให้ใช้เสรีมากขึ้นส่วนเรื่องนายเดชา ศิริภัทร ก าลังด าเนินการคืนสถานะของหมอพ้ืนบ้านให้ 

เพ่ือให้กลับมาจ่ายยารักษาผู้ป่วย 

 

     -ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ด อภ. เปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม

แจกจ่ายสารสกดัน า้มนักญัชาว่า วันที่ 7 สงิหาคม จะแจกสารสกดัน า้มนักญัชาประมาณ 5,000 ขวด 

ให้โรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสขุทั่วประเทศได้ ภายใต้การควบคุมของกรมการแพทย์ ซึ่ง

เดมิประเมนิไว้ว่าจะจ่ายสารสกดัน า้มนักญัชา ประมาณ 10,000 ขวดภายในสิ้นเดือนสงิหาคมนี้  แต่

ไม่สามารถท าได้เพราะพบปัญหาสารความเข้มข้นในดอกกัญชาที่ไม่คงที่ ท าให้ไม่ได้สารส าคัญใน

การน าไปผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ตามเป้าที่วางไว้ ส่วนที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ตั้งเป้าผลิตสารสกัดกญัชาให้ได้ 1,000,000 ขวด ภายใน 5-6 เดือนนั้น 

ต้องไปดูว่าจะน าวตัถุดบิกญัชา มาจากแหล่งไหนได้บ้าง เนื่องจากกญัชาของกลางที่ ป.ป.ส.ส่งมาให้ ไม่

สามารถที่จะน ามาผลิตสารสกดักญัชาทางการแพทย์ได้ทนัท ีเนื่องจากมีสารปนเป้ือนโลหะหนัก อย่างไร

กต็าม จะน าบทเรียนการปลูกกญัชาลอ็ตแรก มาพัฒนาปรับปรุงในลอ็ตที่ 2 เพื่อให้ได้สาระส าคัญใน

ดอกกญัชาอย่างมีประสทิธภิาพ 

 

แนวหน้า 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

  -เสนอข่าว นพ.มรตุ จิรเศรษฐสริิ อธบิดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า 

ส าหรับสารสกดัน า้มนักญัชาที่จ่ายให้ผู้ป่วย ขณะนี้มจี ากดั โดยเบื้องต้นได้หารือถึงกลุ่มผู้ป่วยที่จะได้

ใช้น ้ามันกัญชารักษาโรค โดยกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มผู้ ป่วยที่อยู่ในโครงการศึกษาวิจัยกัญชาทาง

การแพทย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่ งการจ่ายน ้ามันกัญชาทางการแพทย์ จะเน้นกลุ่มที่ เห็นว่าเป็น

ประโยชน์ในการรักษาโรคก่อน เช่น กลุ่มผู้ ป่วยโรคลมชักรักษายาก กลุ่มผู้ ป่วยคลื่นไส้อาเจียนจาก

ผลข้างเคียงเคมีบ าบัด กลุ่มผู้ ป่วยพาร์กินสัน นอกจากนี้ กลางเดือนสิงหาคม จะเปิดคลินิกให้

ค าปรึกษา ภายในรพ.สงักดั กรมการแพทย์ ประมาณ 30 แห่ง รวมถึงขณะนี้มีการวางแผนเปิดเป็น
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คลินิกให้ค าปรึกษากญัชาทางการแพทย์ เขตละ 1 แห่ง เพ่ือน าร่องทดสอบระบบการจ่ายสารสกัด

น า้มนักญัชา 

สวท.ช่อง 7 ThaiPBS 

กรมประชาสมัพันธ ์

ผู้จัดการออนไลน ์

ส านักข่าวไทย 

   -เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. กล่าวว่า อภ.ได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาสารสกัด

ต้นแบบกญัชาทางการเเพทย์ขึ้น เพ่ือพัฒนาให้ได้สายพันธุก์ญัชาไทยที่สมบูรณ์ในการรักษาโรคที่ยา

แผนปัจจุบันรักษาไม่ได้ ทดแทนการน าเข้ายาแผนปัจจุบัน  เพ่ือพัฒนาให้ได้สายพันธุก์ญัชาไทยที่

สมบูรณ์ มีปริมาณสารส าคัญที่ใช้เป็นยาสูง  ทั้งนี้  ในวันที่ 7 ส.ค. อภ. จะมีการส่งมอบสารสกัด

น า้มนักญัชา  4,500 ขวด ลอ็ตแรก ให้กบั สธ. เพ่ือน าไปกระจายใช้ในการแพทย์รักษาผู้ป่วยต่อไป  

 

ThaiPBS    -เสนอข่าว นพ.สรุโชค ต่างววิฒัน์ รองเลขาธกิาร อย. กล่าวว่า วันที่ 7 ส.ค.  จะมกีารส่งมอบสาร

สกดักญัชาเพ่ือการแพทย์ รอบแรก 4,500 ขวด ให้กบัสถานพยาบาลที่มกีารขออนุญาตจ าหน่าย 

และต้องมแีพทย์เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตในการรักษาผู้ป่วยด้วยสารสกดักญัชา เบื้องต้น จะเป็น

โรงพยาบาลศนูย์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 

     ด้าน ศ.นพ.ธรีะวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เหน็ว่าสารสกดักญัชา 4,500 

ขวด เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่มีการใช้อยู่ในขณะนี้  หรือที่ต้องการเข้าถึง มีสัดส่วนที่ต่างกันมาก หากมี

การแจกจ่ายเบื้องต้น กอ็าจกระทบต่อการรักษาที่ไม่ต่อเนื่อง จึงเสนอว่า ควรให้ผู้ผลิตรายเดิมที่อยู่

อย่างผิดกฎหมาย หรือที่เรียกว่า สารสกัดกัญชาใต้ดิน เข้าสู่ระบบทั้งหมด วิธีนี้ จะท าให้ผู้ป่วย

สามารถเข้าถงึยาได้มากขึ้น และที่ส  าคญัยังเป็นโอกาสที่ผู้ป่วยจะได้ใช้ยาถูกวิธ ีซึ่งมคีวามส าคญัมาก 

 

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

  -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์  เผยเฝ้าระวงัผลใช้ "น า้มนักญัชา" พบ

ผู้ป่วยเข้าห้องฉุกเฉิน 7 รพ. จ านวน 22 ราย สว่นใหญ่มาด้วยอาการวิงเวียน บ้านหมุน อาเจียน ลิ้น

แขง็ พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรง  

 

เดลินวิส ์   -เสนอข่าว นพ.อิทธิพล สูงแขง็ ผู้ตรวจราชการ สธ.  พร้อมนพ. สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ. 

ขอนแก่น และภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล เภสัชกรเช่ียวชาญ สสจ.ขอนแก่น แถลงข่าว การเตรียมความ

พร้อมด้านกญัชาทางการแพทย์ โดย นพ.อิทธิพล กล่าวว่า  ต้องท าความเข้าใจให้มากเพราะประชาชน

ยังคิดว่ากญัชาเป็นยาสารพัดนึก แต่ความจริง หากผู้ใช้ยังไม่เข้าใจอาจจะท าให้ได้รับผลกระทบทางด้าน

สขุภาพมากกว่า ซึ่งจากรายงาน เฉพาะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พบมีผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากการใช้

กญัชาเข้ามาที่ รพ.หลายสิบราย ส่วนใหญ่เป็นภาวะคลื่นไส้ มึนงงลุกไม่ขึ้ น บางรายมีอาการนานถึง 2 

วนั 

        นพ.สมชายโชติ กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ก าชับแม้มี

นโยบายหาเสียงเร่ืองกัญชาเอาไว้ แต่ขอให้เน้นเร่ืองความปลอดภัยในการใช้ มีงานวิจัยรองรับ

โดยเฉพาะเร่ืองความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งในพื้ นที่มีการ

ด าเนินการ 3 เร่ือง คือ 1..อบรมการใช้กญัชาทางการแพทย์ให้แพทย์ และเภสชักรใน รพ.77 แห่ง  2..

ให้ความรู้ประชาชนในการใช้กญัชาที่ถูกต้อง และ3.จัดท าฐานข้อมูลผู้ป่วยในพื้นที่เพื่อประเมินการใช้

กญัชาทางการแพทย์ แต่ย า้ว่าไม่ได้ใช้เป็นทางเลือกแรก ส่วนนโยบายพัฒนาศัพยภาพ อสม. และให้

ดูแลเกี่ยวกบักญัชานั้น  มีการเตรียมพร้อมหลายส่วน ทั้งศกึษาธกิารจงัหวดั ประชาสมัพันธจ์งัหวดั ทั้งนี้  

อสม. ถอืเป็นบุคลากรส่วนหนึ่งจึงต้องมีความรู้  ความเข้าใจ รับรู้ รายละเอียดให้ได้มากที่สุด  เร่ืองการ

ปลูกไม่ใช่ประเดน็ เช่ือว่าทางกระทรวงฯและผู้เกี่ยวข้องคงจะหาสิ่งที่ด ีมีการตรวจสอบ เพราะกญัชาเป็น

พืชที่สามารถดูดซบัสารพิษโลหะหนักได้เรว็ ดงันั้นต้องมีการก าหนดพื้นที่ปลูกที่ชัดเจนไม่ใช่ปลูกเป็นผกั

สวนครัวร้ัวกินได้เหมือนสมัยก่อน  โดยเฉพาะแมงกานีสหากรับสะสมมีโอกาสเกิดมะเร็งได้ ขนาดรพ.

เจ้าพระยาอภยัภเูบศรปลูก ยังเจอแมงกานีสเยอะ แต่ดทีี่สกดัได้ ดงันั้นไม่อยากให้ประชาชนปลูกโดยไม่

รู้  เราอยากให้คนไทยใช้อย่างเกดิประโยชน์และปลอดภยัที่สดุ 

 

 

สวท. 

เวบ็ไซต ์thainews 

การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ 

    -เสนอข่าว นพ.ประพนธ ์ตั้งศรีเกยีรติคุณ รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏบิัติการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) ที่ รพ.เลย  

จัดขึ้นระหว่างวันที่  1 -2 ส.ค.62 เพ่ือพัฒนาองคค์วามรู้  เพ่ิมพูนทกัษะ ในการบริการผ่าตดัแบบวัน

เดยีวกลับ และสร้างเครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาการในการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ น าไปสู่การ

- 



                                                             สรุปข่าววันที่ 2 สงิหาคม 2562 

 
3 

สื่อ ประเดน็ข่าว หมายเหต ุ

ลดปัญหาในระบบบริการ มีบุคลากรทางการแพทย์ในเขตสขุภาพที่ 8 เข้าร่วมประชุม จ านวน 120 

คน 

 

มตชิน เดลนิิวส ์

ไทยรัฐ สยามรัฐ 

คมชัดลึก แนวหน้า 

ไอเอน็เอน็ 

ส านักข่าวไทย 

ทวีีช่อง 3,9,ThaiPBS 

จับขบวนการลักลอบน ายาลดน า้หนักออกนอกระบบ 

    -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธกิารฯ อย. กล่าวว่า อย. ร่วมกบัต ารวจปราบปรามยา

เสพตดิ ท าการตรวจค้นเครือข่ายขบวนการลักลอบน ายาลดน า้หนักที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 

ตวัยา Phentermine (เฟนเตอร์มนี) ออกนอกระบบ 16 จุดทั่วประเทศ โดย อย. ได้ร่วมตรวจค้น 8 

จุด เป็นสถานพยาบาล  6 แห่ง และบ้านนายทุน 2 แห่ง ในกรงุเทพ และต่างจังหวัด เช่น พิษณุโลก 

เพชรบูรณ ์และ พิจิตร  พบมีแพทย์เกี่ยวข้อง 5 ราย ในจ านวนนี้มี 1 ราย เป็นผู้สั่งซื้ อยาและมารับ

ยาด้วยตนเอง รวมถงึมพีฤตกิารณจ์ัดหาแพทย์รายอื่น ๆ ให้มาสั่งซื้อยาจาก อย. แล้วน าไปขายให้แก่

นายทุน ซึ่งเป็นเครือข่ายเดยีวกนัที่เคยถูกจับกุมไปแล้วเมื่อ 11 ม.ีค.62  เตือนแพทย์อย่าน ายาออก

นอกระบบ มโีทษหนักทั้งจ าและปรับ และจะส่งเรื่องให้แพทยสภาพิจารณาจริยธรรมด้วย 

- 

 

สวท. 

เตรียมน า้อุปโภคบริโภคในช่วงภัยแล้ง 

    -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผย ในพ้ืนที่ภัยแล้ง หน่วยงาน

สาธารณสุขควรเตรียมและส ารองน ้าให้เพียงพอ เฝ้าระวังคุณภาพน ้าบริโภคในชุมชนตรวจการ

ปนเป้ือนโคลิฟอร์มแบคทเีรีย หากเป็นน า้ประปาควรตรวจปริมาณ คลอรีนอสิระในน า้ และแจ้งผล

ให้แก่หน่วยผลิตหรืออปท.เพ่ือร่วมกนัจัดการคุณภาพน า้ให้สะอาด ครัวเรือน ร้านอาหาร และสถาน

ประกอบการขนาดเลก็ ควรวางแผนส ารองน า้ไว้ใช้โดยหาภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย มาส ารองน า้ ท า

ความสะอาดภาชนะเกบ็กกัน า้เตรียมไว้ ดูแลรักษาสภาพของแหล่งน า้ การน าน า้จากแม่น า้ ล าคลอง 

หรือแหล่งน ้าผิวดินแหล่งอื่นๆ มาใช้โดยตรง ควรปรับปรุงคุณภาพน ้าและฆ่าเชื้ อโรคก่อน พ้ืนที่

ทุรกันดารที่ขาดแคลนน า้สะอาด ควรต้มก่อนน ามาดื่ม และให้ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ   

ทุกคร้ัง เพ่ือสขุอนามยัที่ด ีลดความเสี่ยงโรคทางเดนิอาหารและน า้ 

- 

 

ไทยรัฐ 

ความปลอดภัยในรพ. 

    - เสนอข่าว นพ.วิทูรย์ อนันกุล ผอ.กสธฉ. สธ. กล่าวว่า ความปลอดภัยในห้องฉุกเฉินของรพ.

การเข้าออกจะต้องมีระบบที่สามารถคัดกรองคนเข้าออกได้โดยอาจใช้การ์ดหรือการสแกน  

โดยประตู และมีจุดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอยู่ดูแลได้ ส่วนภายในห้องฉุกเฉินนั้นมีมาตรฐาน 

กล้องวงจรปิด มาตรการส าคัญคือ ศูนย์สั่งการที่จะต้องไม่เอาคนไข้ที่ตีกนัมาอยู่ รพ.เดียวกนั และ

จนท.ต้องเรียนรู้ เรื่องการป้องกนัตวั เพ่ือไม่ให้ตนเองบาดเจบ็ รพ.ควรมีการประเมินสถานการณ์ ว่า

มคีวามเสี่ยงในการตีกนั และแจ้งให้ต ารวจมาประจ าที่รพ.เพ่ือป้องกนัเหตุ หรืออาจจะขอมาตรการ 

ให้ชุมชนช่วยดูแลรพ.ด้วย 

- 

 

สยามรัฐ 

Workpoint News 

แนวหน้า  

โรคไขกระดูกฝ่อ 

    - เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคไขกระดูกฝ่อเป็นโรคที่ไข

กระดูกไม่สามารถสร้างเซลล์เมด็เลือดได้ท าให้ผู้ป่วยโลหิตจาง เลือดออก จากเกลด็เลือดต ่า ติดเชื้ อ

โรคง่ายจากเมด็เลือดขาวต ่าในไทยพบ 4 รายต่อประชากร 1 ล้านคนต่อปี พบบ่อยอายุ 15 -25 ปี 

และมากกว่า 60 ปี อาจเกดิได้จากโรคพันธกุรรม หรือสาเหตจุากปัจจัยที่เกดิภายหลัง 

   - นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.รพ.มะเรง็ชลบุรี กล่าวเพ่ิมเติมว่า การรักษาโดยให้เลือดและ

รักษาแบบเฉพาะเจาะจงส าหรับการรักษาแบบเฉพาะเจาะจง การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเมด็โลหิต 

จะเลือกวิธนีี้ ในกรณทีี่โรครนุแรงและผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 40 ปี นอกจากนี้  อาจให้ยากดภมูิคุ้มกนัใน

ผู้ป่วยที่โรครนุแรงไม่สามารถปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเมด็โลหิตได้ หรือให้ฮอร์โมนเพศชายในผู้ป่วย

ที่เป็นไม่รนุแรง 

- 

 

ข่าวสด 

โรคปวดหลัง 

   - เสนอข่าว  นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคปวดหลังจากการ

ท างานมี 2 สาเหตุ คือ 1. จากตัวพนักงานเอง เช่น อายุที่มากมีความเสื่อมของร่างกาย 

โรคประจ าตวั 2. จากสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างาน ผู้ที่ปวดหลังจากการท างาน

ร้อยละ 90 มีอาการปวดกล้ามเนื้ อ นอกจากนั้  นจะเป็นอาการปวดหลังที่รุนแรง เช่น หมอนรอง

- 
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กระดูกกดทบัเส้นประสาท กระดูกสนัหลังเคลื่อน เป็นต้น ซึ่งการได้ลาพักปฏบิัติงานหรือการกนิยา  

แก้ปวด อาจจะหายเป็นปกตใินเวลาที่ไม่นาน ส่วนรายที่มีอาการรุนแรงมาก อย่างเส้นประสาทอ่อน

แรงอาจต้องมกีารผ่าตดั 

   

 


